

ข่าวหนังสือพิมพ์ (3)

หนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ วัน เดือน ปี 25 พ.ย. 2563 หน้า 6 เรื่อง พลังงาน

เปิดธุรกิจรับรองพลังงาน

นายวรวุฒิ พิชัยศิริ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ นวัตกรรมและดิจิทัล บมจ.ปตท. เปิดเผยว่า ปตท. ได้รับการรับรองจากดี อินเตอร์เนชันแนล เร็ค สแตนดาร์ด (ไอ-เร็ค สแตนดาร์ด) ตั้งแต่เดือน ต.ค. ให้เป็นตัวแทนบริการขึ้นทะเบียนอุปกรณ์พลังงานหมุนเวียนทั้งในส่วนของกริดขอใบรับรองฯ และการซื้อขายใบรับรองฯ ในรูปแบบเบ็ดเสร็จที่เดียวรายแรกของประเทศไทย เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่บริษัทผู้ประกอบการในประเทศไทย และบริษัทต่างประเทศที่มีโรงงานหรือสถานประกอบการในประเทศไทย และ/หรือภูมิภาคอาเซียน รวมถึงบริษัทที่มีความสนใจมีส่วนร่วมเข้าถึงพลังงานสะอาดในชุมชน เช่น โซลาร์ชุมชน ซึ่งเริ่มมีลูกค้าใช้บริการการซื้อขายพลังงานหมุนเวียนตั้งแต่เดือน พ.ย.

ทั้งนี้ ปตท. ได้พัฒนาแพลตฟอร์มรีแอก ผ่านการใช้ระบบบล็อกเชนที่เพิ่มประสิทธิภาพด้านความปลอดภัยในการทำธุรกรรมทางการเงิน รองรับการซื้อขายใบรับรองพลังงานหมุนเวียน การทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้า และการใช้

พลังงานหมุนเวียนกับรถยนต์ไฟฟ้า ซึ่งการพัฒนาธุรกิจดังกล่าวสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ ปตท. ในการนำเทคโนโลยีที่เกิดจากการผสมผสานด้วยความรู้ความเชี่ยวชาญ นวัตกรรม และดิจิทัล ในทุกมิติของกระบวนการดำเนินงานมาใช้ให้เกิดประโยชน์

“แพลตฟอร์มรีแอก ริเริ่ม โดยทีมนวัตกรรมของ ปตท. และเป็นฝีมือของนักพัฒนาซอฟต์แวร์ คนไทยร่วมกับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรด้านบล็อกเชนในภาคพลังงานระดับโลก โดยแพลตฟอร์มใหม่นี้จะเป็นหนึ่งในโลกที่ช่วยขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงสู่การใช้พลังงานหมุนเวียนให้บรรลุเป้าหมายการใช้พลังงานสะอาดของประเทศไทยในอนาคต อีกทั้งยังเป็นประโยชน์ในมุมของการเชื่อมต่อสองทิศทางระหว่างบริษัทผู้ซื้อและบริษัทผู้พัฒนาพลังงานหมุนเวียน รวมถึงส่งเสริมให้เกิดโอกาสในการลงทุนธุรกิจด้านพลังงานหมุนเวียนให้เกิดขึ้นใหม่ภายในประเทศ เกิดการสร้างงานสร้างรายได้ กระตุ้นเศรษฐกิจ นำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนร่วมกันต่อไป”.

ปตท.ลุยธุรกิจบริการซื้อขาย ใบรับรองพลังงานหมุนเวียน

นายวรวัฒน์ พิทยศิริ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่นวัตกรรมและดิจิทัล บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ปตท. ได้รับการรับรองจาก The International REC Standard (I-REC Standard) เป็นตัวแทนให้บริการขึ้นทะเบียนอุปกรณ์พลังงานหมุนเวียนทั้งใน ส่วนของการขอใบรับรอง และการซื้อขายใบรับรองในรูปแบบเบ็ดเสร็จในที่เดียว รายแรก ของประเทศไทย เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่บริษัทผู้ประกอบการในประเทศไทยและ บริษัทต่างประเทศที่มีโรงงานหรือสถานประกอบการในประเทศไทยและ/หรือภูมิภาค อาเซียน รวมถึงบริษัทที่มีความสนใจมีส่วนร่วมในการเข้าถึงพลังงานสะอาดในชุมชน เช่น โซลาร์ชุมชน เป็นต้น ทั้งนี้ เริ่มมีลูกค้าใช้บริการการซื้อขายพลังงานหมุนเวียนตั้งแต่เดือน พฤศจิกายนนี้

โดย ปตท.พัฒนาแพลตฟอร์ม ReAcc ผ่านการใช้ระบบบล็อกเชน เพิ่มประสิทธิภาพด้าน ความปลอดภัยการทำธุรกรรมทางการเงิน รองรับการซื้อขายใบรับรองพลังงานหมุนเวียน การทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้า และการใช้พลังงานหมุนเวียนกับรถยนต์ไฟฟ้า ถือเป็นกลไกช่วย ชับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงด้านการใช้พลังงานหมุนเวียนให้บรรลุเป้าหมายการใช้พลังงาน สะอาดของประเทศไทยในอนาคต ส่งเสริมให้เกิดโอกาสในการลงทุนธุรกิจด้านพลังงาน หมุนเวียนให้เกิดขึ้นใหม่ภายในประเทศ